

Cảnh sát Nhật Bản tìm Bắt người Việt lưu trú quá hạn

Cảnh sát Nhật Bản đã đột kích vào một nhóm nhà nghỉ bỏ hoang tại một thành phố cách Tokyo khoảng 50km về phía đông bắc và tìm thấy hơn 20 người đàn ông và phụ nữ Việt Nam sống chung trong một cộng đồng bao gồm một nhà hàng và một quán karaoke, tờ Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin điều tra cho biết hôm 5/11. Những người Việt đã bị trục xuất hiện đang sống trong khoảng 10 nhà nghỉ không còn được sử dụng tại Bando, tỉnh Ibaraki, Kyodo dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết. Người ta tin rằng một số người trong số họ đã trốn khỏi các công ty Nhật Bản nơi họ làm “thực tập sinh kỹ thuật”.

Các nhà nghỉ này thuộc sở hữu của một giám đốc điều hành công ty người Việt 40 tuổi, người đã bị truy tố vào cuối tháng 10 với cáo buộc tiếp tay cho việc lưu trú bất hợp pháp của họ bằng cách cung cấp nhà ở cho họ, vẫn theo Kyodo. Mỗi nhà nghỉ có từ 2 - 4 người sống và họ phải trả 40.000 yên (262 đô la) tiền thuê nhà một tháng, nguồn tin cho Kyodo biết.

Nằm dọc theo Sông Tone, Bando có dân số khoảng 50.000 người, với nghề trồng rau là ngành chính. Theo nguồn tin điều tra, hầu hết người Việt Nam sống ở đó đã đến Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật với mục tiêu kiếm tiền tại Nhật. Nhưng các thực tập sinh này đã nghỉ việc vì mức lương thấp hoặc sau khi bị sếp hành hung.

Nhóm người Việt trên được cho là đã chuyển đến khu nhà nghỉ sau khi sống chung với nhau ở tỉnh Chiba lân cận và trao đổi thông tin qua mạng xã hội.

Tờ báo Nhật cho biết một số thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài tại Nhật đã biến mất khỏi nơi làm việc do môi trường làm việc kém. Tờ báo dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Nhật Bản, trích dẫn dữ liệu sơ bộ, cho biết con số kỷ lục 9.753 thực tập sinh đã “mất tích” vào năm 2023. Trong số này, Việt Nam đứng đầu danh sách với 5.481 người, tiếp theo là Myanmar với 1.765 người và Trung cộng với 816 người. Các nguồn tin cho Kyodo biết gần một nửa trong số những người mất tích đều làm việc liên quan đến xây dựng. Hãng tin còn trích lời một phụ nữ sống gần làng nhà nghỉ trên than phiền rằng bà không thể ngủ được vì “tiếng karaoke và tiếng nói vang vọng suốt đêm”.

Ngoài tình trạng trốn ở lại, các công nhân Việt Nam sang Nhật làm việc còn bị cảnh sát Nhật chú ý vì nạn trộm cắp vặt, làm giả thẻ cư trú và chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp.

Tờ Asahi Shimbun hồi tháng 9 trích dẫn dữ liệu của cảnh sát Nhật cho biết các hành vi vi phạm của người Việt Nam tại Nhật đã tăng gấp ba lần trong 10 năm qua và chiếm 44% tổng số tội phạm do cư dân nước ngoài gây ra vào năm 2023. Theo đó, vào năm 2023, có 4.082 hành vi vi phạm Bộ luật Hình sự trong số người Việt Nam ở Nhật. Gần 77% trong số các hành vi vi phạm là trộm cắp.

Có 3.868 hành vi vi phạm của người Việt theo các luật định khác, trong đó vi phạm luật kiểm soát nhập cư được báo cáo thường xuyên nhất, chiếm 84,2% tổng số. Ngoài ra, con số 7.950 người Việt Nam vi phạm bị xếp vào “đại diện cho số lượng tội phạm lớn nhất do cư dân nước ngoài phạm phải”, chiếm 44% tổng số, vẫn theo dữ liệu cảnh sát mà Asahi Shimbun trích dẫn.

Theo tài liệu của Cơ quan Dịch vụ Di trú Nhật Bản, dân số người Việt Nam tại Nhật đã tăng nhanh chóng từ 99.865 người vào năm 2014 lên 565.026 người vào năm 2023.

Tội gửi tiền ăn trộm về cho gia đình:

Các chuyên gia cho rằng gánh nặng nợ nần từ những khoản vay để trả phí môi giới khiến nhiều thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản phạm tội.